

Số: 1552 /BC-SKHCN

Gia Lai, ngày 23 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện kết luận thanh tra
công tác nội vụ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 811/QĐ-SNV ngày 13/6/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra công tác nội vụ cuộc 8 (năm 2019) tại Sở Khoa học và Công nghệ, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã làm việc với Đoàn Thanh tra với các nội dung liên quan.

Trên cơ sở Kết luận số 953/KL-SNV ngày 10/7/2019 của Sở Nội vụ về thanh tra công tác nội vụ cuộc 8 (năm 2019) tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai khắc phục các nội dung tồn tại được nêu. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo báo cáo tình hình thực hiện khắc phục kết luận thanh tra của Sở Nội vụ cụ thể như sau:

1. Đối với kiến nghị “Chấn chỉnh việc xây dựng quy hoạch phải đảm bảo theo quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định”

Trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã làm công tác quy hoạch cán bộ dựa trên các quy định hiện hành, tuy nhiên trong hồ sơ quy hoạch chưa thể hiện rõ. Trên cơ sở kiến nghị của đoàn kiểm tra, cấp ủy đảng, Ban Giám đốc Sở đã nghiêm túc quán triệt và chấn chỉnh công tác xây dựng quy hoạch của Sở phải đảm bảo đúng và đầy đủ theo các quy định hiện hành, có biên bản, hồ sơ thể hiện từng nội dung rõ ràng. Sau khi được chấn chỉnh và trong thời gian đến, Văn phòng Sở tiếp tục tham mưu công tác quy hoạch cán bộ đúng theo các quy định hiện hành đảm bảo quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định.

2. Đối với kiến nghị “Chấn chỉnh việc ban hành quyết định bổ nhiệm lại phải đảm bảo thời gian theo quy định”

Lãnh đạo Sở đã kịp thời chỉ đạo Văn phòng Sở nghiêm túc chấn chỉnh, triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm lại theo đúng quy trình, quy định; rà soát những trường hợp công chức, viên chức đến thời hạn bổ nhiệm lại để có kế hoạch bổ nhiệm lại đảm bảo thời gian theo quy định, không để xảy ra việc ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với thời hạn quy định.

Trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ chưa có trường hợp công chức, viên chức đến thời hạn bổ nhiệm lại. Sở sẽ triển khai công tác bổ nhiệm lại trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kết luận thanh tra công tác nội vụ năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ. Đề nghị Sở Nội vụ xem xét tổng hợp chung./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lưu Trung Nghĩa